

# ตอกBBCความน่าเชื่อถือต่ำ

ไทยโพสต์ • รองโฆษกรัฐบาลชุด ปิปปิซี ไทยบิดเบือนข่าวสาร แต่ถ่ายรูปทำไม่ต้อง เจริจา ยังไม่มีการแอบถ่าย “บิกตู” จับมือ “โอบามา” เผยประธานาธิบดีสหรัฐเป็นฝ่าย เดินเข้าหาด้วยซ้ำ แดมจอห์น แครรี่ เข้ามา ทักด้วย

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เพจ Gen Prayut Chan o cha ของทีมงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยแพร่คำชี้แจงของ พล.ต.วีรชน สุนทรบัณฑิต รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ถึงกรณีสำนักข่าว BBC-ประเทศไทย และสำนักข่าวมติชน นำเสนอข้อมูลและภาพ พล.อ.ประยุทธ์จับมือกับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งมีการระบุว่าเป็นภาพที่ของไทยเป็นผู้เจรจาเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอถ่ายรูปกับประธานาธิบดีสหรัฐ และภาพที่ออกมานั้นเป็นภาพที่ไม่เป็นทางการ และไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายว่า สำนักข่าว BBC-ประเทศไทย และสำนักข่าวมติชน นำเสนอข่าวเรื่องนี้มีเจตนาที่ไม่ดี และนำเสนอเพียงภาพเดียว (ภาพขณะนายโอบามา กำลังเอื้อมมือเพื่อที่จะเช็คแฮนด์กับ

**อ่านต่อหน้า 10**

## ตอก BBC

พล.อ.ประยุทธ์) ซึ่งเป็นการบิดเบือนข่าวสาร เพราะความจริงที่มีการประชุมรัฐบาลไทย ในฐานะที่ผู้นำได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจ้าภาพคือ นายบารัค โอบามา

ซึ่งก่อนเข้าประชุมมีการถ่ายรูปโดยช่างภาพ Professional (มืออาชีพ) โดยผู้นำหลายประเทศ มีผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีการยื่นขอเพื่อถ่ายภาพ ในระหว่างนั้นผู้นำแต่ละประเทศทักทายพูดคุย โดยผู้ติดตามได้ถ่ายรูปไว้ ไม่ใช่การแอบถ่าย และไม่ได้มีปัญหากัน เพราะไม่ได้มีการห้ามถ่ายรูป ตามที่สองสำนักข่าวนี้นำเสนอออกไป

พล.ต.วีรชนกล่าวว่า ระหว่างนั้น พล.อ.ประยุทธ์ยืนอยู่ด้านข้างของห้อง นายโอบามา ยืนอยู่กลางห้อง เมื่อนายโอบามาเห็น พล.อ.ประยุทธ์ยืนอยู่ จึงเดินเข้ามาทักทาย

ก่อน และขอบคุณที่มาเข้าร่วมประชุมในการรักษาสันติภาพ โดยใช้เวลาไม่นาน จากนั้น นายบารัคได้ทักทายผู้นำประเทศอื่นๆ และผู้ติดตามก็ได้มีการถ่ายรูปเช่นกัน

“และในระหว่างนั้น นายจอห์น แครรี่ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อยู่อีกมุมหนึ่งของห้อง เห็นมาเห็น ก็เดินมาทักทาย พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมทั้งจับมือ แสดงความยินดีต้อนรับและขอบคุณ ซึ่งทุกคนก็ถ่ายรูป และยืนยันว่าไม่มีการเจรจาเพื่อขอถ่ายรูปตามที่สำนักข่าว BBC-ประเทศไทย และสำนักข่าวมติชน นำเสนอข่าวออกไป เพราะแค่การถ่ายรูปทำไม่ต้องเจรจา แต่ละที่ประชุมมีข้อก้าหนดที่แตกต่างกัน อย่างเช่นงานเลี้ยงตอนเย็น มีการจัดสถานที่ในการถ่ายรูปโดยช่างภาพ Professional และห้ามผู้ติดตามถ่ายรูปเอง ซึ่งผมก็ได้ให้ความร่วมมือและยอมรับกติกา จุดไหนถ่ายได้จึงได้ถ่าย” พล.ต.วีรชนกล่าว

ทั้งนี้ กรณีสำนักข่าวมติชนได้นำเสนอข่าวเบื้องหลัง พล.อ.ประยุทธ์จับมือนายโอบามา ซึ่งนำข้อมูลและภาพมาจากสำนักข่าว BBC-ประเทศไทย ในช่วงเย็นวันที่ 2 ต.ค. ต่อมาเมื่อเช้าวันที่ 3 ต.ค. ตัวแทนในเครือข่ายสำนักข่าวมติชนได้พบปะกับ พล.อ.อัศวิน แจ่มสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วย ผบ.ทพ. คนที่ 1 และได้มีการชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง การพบปะและจับมือทักทายระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์กับประธานาธิบดีบารัค โอบามา เกิดขึ้นระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วมประชุมสุดยอดเกี่ยวกับกองกำลังรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพ และประธานาธิบดีโอบามาได้เข้ามาจับมือขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไกลมาเข้าร่วมการประชุม ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้จับมือขอบคุณบรรดาผู้นำทุกประเทศที่มาเข้าร่วม ไม่ได้มีการดำเนินการที่นอกเหนือจากข้อเท็จจริงนี้ ดังที่ปรากฏในสำนักข่าว BBC-ประเทศไทย และสำนักข่าวมติชน ที่นำเสนอข่าวแต่อย่างใด

ล่าสุด สำนักข่าวมติชนได้ออกมาโพสต์ข้อความขอภัยผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักข่าวมติชน ที่นำเสนอข่าวผิดพลาดไปแต่ไม่ได้ตั้งใจได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

ซึ่งในขณะนี้ สำนักข่าว BBC-ประเทศไทย ที่เป็นต้นตอปล่อยข่าวบิดเบือน ยังไม่ต้องออกมาแสดงขอภัยต่อนายกรัฐมนตรี และยังเดินหน้าบิดเบือนข่าวใส่ร้ายรัฐบาลอยู่เรื่อยๆ

ด้านนายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของปิปปิซีไทยในกรณีนี้ ถือว่ามีความน่าเชื่อถือที่น้อยมาก การรายงานที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนั้นสามารถที่จะทำการตรวจสอบได้ การนำเสนอเรื่องดังกล่าวโดยปราศจากชื่อผู้รายงานนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ความน่าเชื่อถือต่ำลงมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างกันกับการนำเสนอความคิดเห็นที่อาจจะไม่มีชื่อผู้เสนอหรืออาจใช้นามแฝง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามกับมาตรฐานการนำเสนอข่าวของปิปปิซีไทย โดยปกติก็ไม่เคยเกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้

“โดยปกติแล้วในการประชุมระดับโลกก็จะมีกฎระเบียบข้อบังคับในการถ่ายรูป ยกตัวอย่างเช่น หากเข้าไปในทำเนียบขาว ก็จะมีช่างถ่ายภาพโดยเฉพาะเป็นผู้ถ่ายภาพ แต่ในปัจจุบันนี้การทำห้ามให้มีการถ่ายภาพแทบจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผู้นำระดับโลกเองก็มีการถ่ายภาพเซลฟี่กันเองหรือกับประชาชนอยู่เสมอ การห้ามถ่ายภาพนั้นก็ไม่ต้องจะเห็นแล้ว”

นายปณิธานอธิบายว่า การจับมือทักทายกันของผู้นำในการประชุมระหว่างประเทศก็เป็นธรรมเนียมปกติ แม้ว่าจะมีแนวคิดหรือนโยบายที่อาจไม่เป็นไปในทางเดียวกันในกรณีของประเทศไทยเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสหรัฐอเมริกา ก็ยังมีการติดต่อกันเสมอ ซึ่งการที่ปิปปิซีไทยนำเสนอข่าวในลักษณะนี้ อาจกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ แต่หากผู้นำเสนอสามารถยืนยันและอ้างอิงข้อมูลที่ได้เสนอมาว่าเป็นความจริงก็ต้องให้เครดิต

ขณะที่กรุงเทพฯ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การทำหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี บนเวทียูเอ็น” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.8 เห็นว่าการประชุมสหประชาชาติครั้งนี้

ประชาคมโลกให้การยอมรับ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีจากประเทศไทย มีเพียงร้อยละ 11.4 เท่านั้นที่เห็นว่าไม่ให้การยอมรับ ขณะที่ร้อยละ 20.8 ระบุว่าไม่แน่ใจ

ส่วนความคิดเห็นต่อการทำหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในเวทีการประชุมสหประชาชาติครั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 71.5 ระบุว่าทำได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก รองลงมา ร้อยละ 19.0 ระบุว่าทำได้พอใช้ มีเพียงร้อยละ 4.4 เท่านั้นที่เห็นว่าควรปรับปรุง สำหรับความรู้สึกของประชาชนต่อการที่นายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล ITU และได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา หรือที่เรียกว่า “จี 77” พบว่าประชาชนร้อยละ 77.3 รู้สึกภูมิใจ ขณะที่ร้อยละ 21.2 รู้สึกเฉยๆ

เมื่อถามความเห็นต่อภาพรวมความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 59.5 เห็นว่าทำได้สำเร็จตามความคาดหมาย และมีถึงร้อยละ 31.2 ที่เห็นว่าสำเร็จเกินความคาดหมาย ที่เหลือร้อยละ 9.3 เห็นว่าสำเร็จน้อยกว่าความคาดหมาย เมื่อถามถึงการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี 2560 ตามที่นายกรัฐมนตรี บอกกับนักลงทุนสหรัฐว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ขณะที่ร้อยละ 30.4 เห็นว่าไม่เหมาะสม ในจำนวนนี้ร้อยละ 18.0 เห็นว่าควรเร็วกว่าปี 2560 และร้อยละ 12.4 เห็นว่าควรช้ากว่าปี 2560.